

# Học nghề và thực tập

## Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc

Học nghề và thực tập là các lộ trình học tập kết hợp đào tạo tại chỗ có trả lương và học tập chính thức với một Tổ Chức Đào Tạo Đã Đăng Ký. Sau khi hoàn thành khóa học nghề hoặc thực tập, một học viên sẽ được trang bị các kỹ năng thực hành và một bằng cấp được công nhận trên toàn quốc.

Thông tin và hỗ trợ có trên trang mạng của [Văn Phòng Học Nghề \(Apprenticeship Office\)](https://www.dtwd.wa.gov.au/apprenticeship-office)<sup>1</sup> và trang mạng [Hỗ Trợ Học Nghề \(Apprenticeship Support\)](https://www.apprenticeshipsupport.com.au/Apprentices/What-is-an-apprenticeship)<sup>2</sup>.

### Học nghề là gì?

Người học nghề được đào tạo một nghề có kỹ năng và trở thành một người thợ đủ tiêu chuẩn với bằng cấp Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (Vocational Education and Training - VET) được công nhận trên toàn quốc. Học nghề là một hình thức đào tạo có cấu trúc thường kéo dài 3,5 hoặc 4 năm. Khóa đào tạo kết hợp kinh nghiệm thực tế tại nơi làm việc cùng với đào tạo bổ sung ngoài công việc tại một Tổ Chức Đào Tạo Đã Đăng Ký.

### Thực tập là gì?

Các thực tập sinh sẽ trở nên thành thạo trong một lĩnh vực dạy nghề và nhận được bằng cấp VET được công nhận trên toàn quốc khi đã hoàn thành. Việc thực tập cung cấp sự hiểu biết về ngành nghề và các cơ hội việc làm có sẵn. Thực tập là một thỏa thuận đào tạo giữa một thực tập sinh và người sử dụng lao động tương ứng của họ, trong đó người sử dụng lao động đồng ý đào tạo thực tập sinh trong một ngành nghề cụ thể, và thực tập sinh đồng ý làm việc và học tập. Thực tập thường kéo dài từ 9 đến 48 tháng, tùy thuộc vào lĩnh vực ngành nghề và cấp độ chứng chỉ được thực hiện.

### Học nghề và thực tập tại học đường

Học nghề và thực tập tại học đường là sự sắp xếp đào tạo việc làm được trả lương giữa một sinh viên toàn thời gian của trường và người sử dụng lao động.

Học nghề và thực tập tại học đường cho phép thanh thiếu niên kết hợp việc học ở trường trung học của họ với việc làm bán thời gian được trả lương và đào tạo ngoài công việc với một Tổ Chức Đào Tạo Đã Đăng Ký. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng việc làm thông qua kinh nghiệm thực tế của ngành nghề trong môi trường làm việc thực tế và theo học bằng cấp được công nhận trên toàn quốc. Việc học nghề hoặc thực tập tại học đường sẽ trở thành một phần của chương trình giáo dục mở rộng của học sinh.

### Học nghề và thực tập tại học đường dành cho ai?

Lựa chọn này dành cho những học sinh quan tâm đến việc theo đuổi con đường sự nghiệp trong một ngành nghề hoặc nghề nghiệp cụ thể, đồng thời muốn hoàn thành chương trình trung học của mình.

<sup>1</sup> <https://www.dtwd.wa.gov.au/apprenticeship-office>

<sup>2</sup> <https://www.apprenticeshipsupport.com.au/Apprentices/What-is-an-apprenticeship>

## Nhà trường có cần xác nhận kế hoạch đào tạo của một học sinh không?

Các cơ hội học nghề và thực tập tại học đường phải được nhà trường xác nhận như một phần của chương trình học tổng thể của học sinh.

### Tìm hiểu thêm về học nghề và thực tập tại học đường

Điều phối viên VET của trường sẽ có thể cung cấp thông tin và lời khuyên liên quan đến việc học nghề và thực tập tại học đường. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang mạng của [Bộ Đào Tạo và Phát Triển Lực Lượng Lao Động \(Department of Training and Workforce Development\)](#)<sup>3</sup> và [Việc Làm và Kỹ Năng Tây Úc \(Jobs and Skills WA\)](#)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> <https://www.dtwd.wa.gov.au/apprenticeship-office/apprenticeships-traineeships-for-secondary-school-students>

<sup>4</sup> <https://www.jobsandskills.wa.gov.au/training/schools-and-school-students>